

ULAT NA BALITA
Setyembre 27, 2023



Makipag-ugnayan: Angelia Rorison
publicaffairs@usccr.gov

Ulat ng Komisyon ng Estados Unidos sa Karapatang Sibil: *Ang Pederal na Tugon sa Anti-Asyano Racism sa Estados Unidos*

WASHINGTON, D.C. - Ngayon, inilabas ng Komisyon ng Estados Unidos ang ulat sa Karapatang Sibil, ***Ang Pederal na Tugon sa Anti-Asyano Racism sa Estados Unidos***. Batay sa malawakang pagsasaliksik, eksperto at lihim na pagpapahayag mula sa publiko, inaasahan ng ulat ang pagtaas ng mga krimen na kinabibilangan ng galit sa mga Asyano sa U.S. mula 2019 hanggang 2021, at ang katayuan ng pederal na pamahalaan sa pagpigil at pagpapatupad ng mga pederal na batas laban sa galit.

Ang ulat na ito ay sumusuri ng tatlong pangunahing aspeto: 1) **pambansang mga kaganapan at datos** ukol sa pagtaas ng mga insidente ng galit at mga krimen ng galit laban sa mga miyembro ng mga komunidad ng mga Asyano; 2) **mga praktika ng lokal at estado na mga awtoridad** sa pagpapatupad at pag-uulat hinggil sa mga krimen ng galit; at 3) **mga pederal na pagsisikap at patakaran** na nag-aalok ng mas malaking partisipasyon sa pag-uulat ng mga insidente ng krimen ng galit, pati na rin ang mga pagsusuri at **pagsasagawa upang pigilin** ang mga krimen ng galit.

“Ang aming ulat ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng hindi lamang pagsusuri sa isyu kundi pati na rin ang pagsasagawa ng konkretong hakbang upang protektahan ang karapatan at kaginhawaan ng mga Asyano Amerikano at mga taga-Pasipiko sa buong bansa,” *pahayag ni Rochelle Mercedes Garza, Tagapangulo ng Komisyon.*

Ayon sa pinagkasunduan ng karamihan ng mga Komisioner mula sa magkabilang panig ng partido, ang ulat ay naglalaman ng mga sumusunod na natuklasan at rekomendasyon na may kaugnayan sa Komisyon - isang unang kaganapan mula noong 2019:

Mga Natuklasan

Paggamit ng Datos at Pag-uulat:

- Ang pangunahing hadlang sa pag-unawa sa lawak at kalubhaan ng mga krimeng mapanlinlang laban sa mga tao ng Asyanong lahi ay ang kakulangan ng komprehensibong datos.
- Ang paglipat sa pagkolekta ng datos sa NIBRS ay mabagal para sa ilang mga ahensya: para sa taong 2021, ang bilang ng mga ahensiyang kasali sa database ng FBI ukol sa krimeng mapanlinlang ay 11,834, kumpara sa 15,138 na kasaling ahensiya noong

taong 2020, at marami sa mga ahensiyang hindi nagsumite ng datos para sa taong 2021 ay ang mga pinakamalalaking jurisdiksyon.

Mga Rekomendasyon

Pagsasanay at Pakikipagtulungan:

- Dapat nang masusi at buong dedikasyon na imbestigahan at litisin ng mga piskal at awtoridad ng batas ang mga krimen ng pagkamuhi at pang-aabala laban sa mga Asyano Amerikano.
- Dapat bigyan ng pagsasanay ang mga unang tumutugon na naglalayong magbigay ng malinaw na pang-unawa sa kung ano ang kumakatawan sa isang krimen ng pagkamuhi sa kanilang hurisdiksyon.

Pamamahagi ng Wika:

- Ang mga ahensiyang pederal, estado, at lokal na mga awtoridad ng batas at mga serbisyong para sa mga biktima ay dapat tumukoy sa mga mahahalagang kakulangan sa mga programa para sa mga taong may limitadong kakayahan sa Ingles (Limited English Proficient o LEP) na nangangailangan ng tulong sa wika.

Bilang bahagi ng pagsusuri, isinagawa ng Komisyon ang isang pampublikong [pagsasalaysay](#) noong Marso 24, 2023, kung saan nakinig ang mga Komisyoner at mga tauhan ng Komisyon mula sa mga dalubhasa sa paksa tulad ng mga opisyal ng gobyerno, mga akademiko, mga eksperto sa patakaran, mga propesyonal sa pagsasagawa ng batas, mga tagapagtaguyod, at mga apektadong indibidwal. Tinanggap rin ng Komisyon ang mga nakasulat na materyales mula sa publiko na isinama para sa pagsusuri sa huling ulat.

###

Ang Komisyon ng Estados Unidos para sa Karapatan Sibil ay ang tanging independiyenteng ahensiyang may bipartidong mandato na nagkakaroon ng tungkulin na magpayo sa Pangulo at Kongreso ukol sa mga karapatan sibil at mag-ulat taun-taon hinggil sa pagpapatupad ng mga pederal na batas sa karapatan sibil. Ang aming 56 Advisory Committees sa mga estado at teritoryo ay nag-aalok ng malawak na pananaw hinggil sa mga alalahanin ukol sa karapatan sibil sa antas ng estado at lokalidad. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Komisyon, mangyaring bisitahin ang www.usccr.gov at sundan kami sa Twitter at Facebook.